



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1544 9 tháng 2 năm 2025

Trí Tuệ

*Trí tuệ dồi dào không động loạn
Phân minh đời đạo tự phân bàn
Qui nguyên tình Trời phân minh học
Pháp giới qui nguyên điển hợp bàn*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Đại hội dành riêng cho những người thật tâm tu học hay là những người phá hoại ?
- 2) Ở đời có thành có bại tại sao ?
- 3) Sự hiểu biết của loài người có giới hạn không ?
- 4) Cha già phải chết có đúng luật Trời không ?
- 5) Đạo nên nằm ở đâu mà rõ ?
- 6) Tại sao nhập định xuất hồn phải đánh lễ Phật để làm gì ?
- 7) Chuyện gì là sai quấy ?

1) Atlantic city, 13/11/98 4 : 50 AM

Hỏi : Đại hội dành riêng cho những người thật tâm tu học hay là những người phá hoại ?

Đáp : Thừa đại hội là do những người thành tâm tu học và xây dựng, ngoài tinh thần đó xin miễn tham dự

Kệ :

*Không tu chẳng đón tiếp không thành đạt
Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần
Sóng gió không thành gieo đại nạn
Bình tâm thanh tịnh tự tâm tâm*

2) Atlantic city, 14/11/98 9 : 00 AM

Hỏi : Ở đời có thành có bại tại sao ?

Đáp : Thừa luật nhân quả ở đời có báo ứng nhân tiền, nghĩ xấu cho người khác kết quả mình sẽ xấu hơn, tự gieo rắc tư tưởng xấu, hậu quả phải lãnh đủ, không khác sóng nhỏ thét cũng sẽ chìm xuống, không sao tránh khỏi họa nạn chính mình đã tạo

Kệ :

*Nhân không lành quả rất chua cay
Tháo gỡ không thông tự đọa đày
Vận xấu đời nay gây khủng khiếp
Buông xuôi lãnh tội khổ hằng ngày*

3) Atlantic city, 15/11/98 5 : 45 AM

Hỏi : Sự hiểu biết của loài người có giới hạn không ?

Đáp : Sự hiểu biết của loài người đều giới hạn theo trình độ sẵn có. Người có thực hành lại hiểu khác. Người đọc sách lại hiểu khác, tùy duyên học hỏi mà thôi, không thể nuôi sự tầm tối, tưởng lầm là mình đã hiểu, hoàn cảnh là ân sư, sống tới tuổi già nua sẽ tự hiểu mình hơn, tuổi tác không cho phép lý luận, nhưng chỉ có thực hành nhiên hậu mới tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai, sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết được mình ngu, suốt kiếp lận đận lao đao mà không sao tự cứu được

Kệ :

*Nghiệp lực cuốn lôi uyển chuyển tròn
Quanh đi quẩn lại cũng đường mòn
Tay không đã đến không sao hiểu
Lỡ phạm luật Trời lại nhớ vợ con*

4) Atlantic city, 16/11/98 7 : 20 AM

Hỏi : Cha già phải chết có đúng luật Trời không ?

Đáp : Thừa cha già yếu chết rất đúng luật Trời, hưởng hết phước của tiền kiếp rồi cũng phải ra đi thanh nhẹ, phù hợp với luật nhân quả thì phần hồn sẽ được tiến hóa ở cõi trên

Kệ :

Học hỏi không ngừng chẳng dám quên

Trì tâm dùng mãnh qui căn nền

Tâm thành kết quả Trời ân độ

Lìa thế tự tu rõ đạo nền

5) Atlantic city, 17/11/98 9 : 45 AM

Hỏi : Đạo nền nằm ở đâu mà rõ ?

Đáp : Thừa đạo nền là sự quân bình toàn diện từ tâm lẫn thân, lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ

Kệ :

Chẳng mê chẳng tưởng sự sai lầm

Học hỏi từ bi rõ lý thâm

Thức giác tâm thành tâm rõ đạo

Quân bình tự thức tự suu tâm

6) Atlantic city, 18/11/98 3 : 15 AM

Hỏi : Tại sao nhập định xuất hồn phải đánh lễ Phật để làm gì ?

Đáp : Thừa nhập định xuất hồn đánh lễ Phật để nhận sự từ bi và học từ bi, toàn thân sẽ được thanh nhẹ và dứt khoát phiền não sai quấy

Kệ :

Từ bi mới thật là thầy độ

Tiến hóa không ngừng thức giác vô

Trí tuệ phân minh đường chánh giác

Thực hành chất phác chẳng xô bờ

7) Atlantic city, 19/11/98 3 : 40 AM

Hỏi : Chuyện gì là sai quấy ?

Đáp : Thừa làm điều sai quấy tức là điều không cần thiết cho tâm lẫn thân, tạo thành tập quán xấu

Kệ :

Việc gì cũng muốn buộc làm mau

Khó khổ không cam khó nhiệm màu

Đánh thức chơn hồn tu tự tiến

Giải minh rõ rệt thấu chiều sâu

Tiền

*Tiền là Kim Mẫu tại trần
Giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây
Cảm thương như loại vui vầy
Tận tình phục vụ đổi thay thế tình
Không tiền tha thiết như tình
Có tiền lại tự rẻ khinh người đời
Lắm khi phục vụ hợp thời
Lắm khi bê trễ gặt thời nắng mưa
Đi đi lại lại cũng vừa
Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều
Biết mình rõ lý càng siêu
Mẹ thương mẹ độ mẹ dịu tâm con
Đồng tiền giải quyết sống còn
Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm
Tu hành rõ lý diệu thâm
Tâm là chánh pháp tâm tâm đường đi
Một lòng dự cảnh trường thi
Học bài thanh trước tạm ghi tạm hòa
Thức hồn đại nạn vượt qua
Tâm không dấy động chan hòa tình thương
Từ bi khai mở dựa nương
Mẹ trong thanh tịnh mẹ thương suốt đời
Bình tâm thanh tịnh sáng ngời
Độ tha tại thế đời đời yên vui
Tâm người tu luyện rèn trui
Tiền trao tạm sống an vui cõi trần
Dựng xây Kim Mẫu góp phần
Trợ duyên học hỏi lần lần quán thông
Nằm trong nguyên lý hóa công
Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu
Chẳng còn ý niệm tiền xu
Nam mô thay thế trùng tu hoài hoài*

*Tự mình khai triển thanh đài
Mẹ trong chơn thức Mẹ hoài bảo thương./.*

Lương Sĩ Hùng
Montreal, 16-09-1988

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

GIẢNG TẠI PALAWAN (tiếp theo)

Cho nên trong cái con thay đổi toàn diện công nghiệp ở Việt Nam, chúng ta thấy rõ: quý vị không phải là người nghèo, có tiền, có nhà cửa ở Việt Nam đầy đủ, không đến nỗi nào; mấy chục năm làm lụng để dành chút đỉnh để hưởng lão, nhưng mà ngày nay phải tay trắng để ra đi.

Nhưng mà chúng ta lại thấy rõ, chúng ta may mắn thấy rõ rằng: “Rốt cuộc và tôi có giữ cái nhà đó, rốt cuộc rồi tôi cũng phải đi với hai bàn tay không; vì tôi đến đây với hai bàn tay không và tôi phải trở về với hai bàn tay không! Rõ ràng tôi phải chết, tôi phải bỏ cái thể xác này và để tôi tiến hóa tới một nơi khác. Cho nên ngày nay chúng ta đi đến đây rồi, chúng ta thấy có cái Cơ Tiến Hóa đang xây dựng chúng ta; mà đó là trách nhiệm của Thượng Đế, trách nhiệm của Tạo Hóa đang dẫn tiến tâm linh. Nhưng mà cái chuyện huyền bí thiên cơ thì quý vị hẳn cũng chưa hiểu được; những vị bô lão đã đọc qua thiên cơ cũng thấy: cục diện của Việt Nam sẽ thay đổi và người Việt Nam sẽ hưởng trở lại cái hòa bình nghìn năm ở tương lai. Nó không xa! Cho nên chúng ta phải cố gắng, đã tản mác khắp thế giới, người Việt Nam bàn chân nhỏ bé tản mác khắp thế giới để học hỏi rồi trở về. Cho nên nói mà một chánh phủ, một chế độ mà gởi biết bao nhiêu dân đi toàn thế giới, có chỗ nào không có mặt người Việt Nam đâu? Bây giờ chỗ nào cũng có hết! Là đang học; rồi một ngày nào sẽ quy tụ toàn là nhân tài, không nhiều thì ít! Bây giờ quý vị ở trong cái nhà tranh nhà lá, thì quý vị học trong cái chịu khổ chịu đựng trong nhà tranh nhà lá; rồi một ngày nào quý vị đi tới đệ tam quốc gia thì quý vị cũng hưởng thụ, cũng ở trong căn nhà telephone đầy đủ, nghĩa là salon tốt đẹp, và ở dưới đất trải bằng ni; có máy lạnh, có máy nóng; đầy đủ chớ không phải không đầy đủ. Là chúng ta học, học cái tổ chức, học đoàn kết, học thương yêu, xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đây là chúng ta chỉ học có thương yêu: thương yêu quê nhà, thương yêu người thương mến, nhớ; quý vị nằm đó ngủ rồi quý vị thấy đi về Việt Nam; thấy rõ ràng! Nhớ quá, đi về! Phải chúng ta thương yêu? Chỗ chôn nhau cắt rốn của chúng ta đâu có bỏ được! Chúng ta nhớ người đau khổ hiện tại. Nhiều khi quý vị thâu đêm không ngủ được, rơi lụy, và “Không biết chừng nào tôi mới khôi phục được?”

Nhưng mà quý vị nhớ Bên Trên còn; vô cùng! Quý vị rời khỏi Ông Trời Việt Nam, ra đây còn Ông Trời Phi cũng giống như Ông Trời Việt Nam, cũng là Ông Trời mà thôi.

Còn nếu không có Đấng Tạo Hoá, không có sống! Có Trời mới có ta!“Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình!”

Cho nên chúng ta cố gắng lo tu học đi; lo sửa mình đi! Giữ cho cơ thể chúng ta được tráng kiện, khỏe mạnh và quân bình, thì lúc đó chúng ta mới là người đoàn kết và khôi phục lại cơ sở. Còn nếu chúng ta mất quân bình như người say rượu thì trở về xây dựng cái quốc gia xiên xẹo đâu có ích gì đâu? Mà chừng nào chúng ta có thể trở về được nếu chúng ta là người thiếu sáng suốt?

Còn chúng ta có cơ hội xây dựng cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, thì cơ hội rất nhiều, sẽ trở về!

Cho nên chuyện không ngờ mà chúng ta tái ngộ đêm nay tại đây; rồi chúng ta sẽ không ngờ tái ngộ ở một nơi vinh quang nữa, ở một nơi không hứa mà gặp! Đó, quý vị ở đây gặp nhau đây đâu có hứa mà gặp? Thằng A, thằng B, ông A, ông B gặp, ở Việt Nam biết nhau, bây giờ ra đây, “Ừa, tại sao anh ở trong trại này?” Không hứa mà gặp; thấy không? Đó; thì chúng ta sẽ sống trong giây phút bất ngờ ở tương lai, và chúng ta sẽ khôi phục lại chớ không có mất đâu; đừng có sợ! Đang học! Nhớ mình có trách nhiệm đang học! ra đây để học.

Quý vị hỏi nào giờ gần vợ gần con, bây giờ xa vợ xa con, quý vị mới thật sự biết trách nhiệm của một người cha. Và ở trong cái trại này quý vị mới thấy rằng yêu thương con quý vị vô cùng; nhớ thương vô cùng! Rồi quý vị nghĩ, con quý vị, vợ quý vị thương quý vị vô cùng, không biết chừng nào nó tái ngộ nghiêm phụ của nó, nó tái ngộ mẹ hiền của nó, nó tái ngộ huynh đệ của nó? Đó! Là chúng ta học cái gì? Học thương yêu; để xây dựng cái gì? Xây dựng tình thương và đạo đức. Chúng ta rơi lụy là chúng ta cảm động; cảm động để thức tâm và chúng ta đã thấy rõ Bề Trên đã cứu độ chúng ta để giành cho chúng ta giây phút thiêng liêng để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Chúng ta không còn già, không còn khổ, không còn buồn, và không có hoan hỉ mấy, chúng ta giữ luật quân bình để tiến hóa, từ từ để tiến!

Vì hôn bất diệt, thì chúng ta có thể tiến, tới cả triệu năm sau cũng phải tiến, cũng phải học. Thì nên chúng ta thấy rõ rằng hôn là bất diệt, thì cái mức tiến và sự khổ hiện tại không có đáng than khổ, và chúng ta phải giữ lấy, sau cái khổ là hạnh phúc! Chắc chắn quý vị phải có hạnh phúc! Cho nên mọi người ở trong trại này rồi đi tới đệ tam quốc gia, càng ngày thấy càng vui, càng mở trí, mà biết tu thì càng vui, không có hoang phí và làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết; không có xài bậy bạ, tiền bạc không có xài bậy, thì không có thiếu nợ và không khổ.

Còn những người mà ra đó còn ôm cái tánh tham lam, khổng chế người này, người kia, người nọ, thì xã hội họ sẽ oán ghét và họ sẽ chê, họ sẽ từ bỏ chúng ta; là chính ta tự hủy mà thôi!

Cho nên cả thế giới đang tìm khả năng của loài người để đóng góp cho loài người! Ngày nay chúng ta ở trong cái Khoa Học Huyền Bí rõ ràng!

Khoa Học Huyền Bí là trong tâm thức của quý vị đã thay đổi: từ trước quý vị giàu có, sống cách khác; bây giờ ra đây quý vị chịu hạ mình chơi với tất cả: những người trẻ, kẻ giàu người nghèo đồng đẳng! Đã thay đổi tâm thức. Đó là cái khoa học biến chuyển trong tâm thức; cái đó là Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức, chứ không phải là cái khoa học công khai vật chất để trình bày cho người ta xem.

Chúng ta có cái Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức; mà người Việt Nam đã và đang thực hiện.

Đây rồi quý vị sẽ đi tới đệ tam quốc gia thay đổi khác. Thấy những sự văn minh của họ tiến triển thì quý vị mới dừng lại, “Té ra tôi đã có rồi!” Họ có những cái máy tính, những cái computer, những cái điện tử này kia kia nọ, Vậy chớ ai sản xuất nó ra. Nếu không có khối óc làm sao sản xuất nó ra được? Mà không có khối óc làm sao xác nhận Chúa? Không có khối óc làm sao xác nhận Phật? Không có khối óc làm sao xác nhận ma quỷ?

Vậy chớ quý vị có cái gì đây, đang sống với cái gì đây? Đang làm chủ trọn lành của khối óc mình.

Mà khối óc này hòa hợp với ai? Với cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ quý vị không phải là một người nhỏ nhen đâu. Nếu có Thượng Đế thì quý vị là đại diện Thượng Đế, quý vị là chủ của Tiểu Thiên Địa này, cái Tiểu Vũ Trụ này.

Cái thể xác nước, lửa, gió, đất này là phần hồn quý vị, phần sáng suốt của quý vị đang làm chủ nó, chớ thể xác này không làm chủ quý vị được! Nếu thể xác biết đau đớn thì cái xác chết kia, quý vị tới ngắt coi nó có la làng không? Không! Mà chúng ta động tới một chút là la làng! Là phần hồn cảm đau mới là la và chống trả, đó là luồng điện: từ đầu chí chân của quý vị có điện! Mà điện đó là điện siêu nhiên!

Cặp mắt người kia mới giận mình, mình biết rồi, “Nó đụng tôi rồi! Nói hai, ba câu, nó nói hai, ba câu gắt đối với tôi, tôi biết rồi!” Đó phải luồng điện không? Nó chuyển biến và cảm thức rất mau lẹ.

Thì nếu chúng ta có cái phương pháp lập lại trật tự quân bình thì chúng ta bình tĩnh hơn, chúng ta không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh và không bị ô nhiễm bởi phần hồn! Khi chúng ta chủ người ta, khởi điềm xấu thì chúng ta gạt hái xấu; mà khởi điềm tốt thì luôn luôn thấy khô khản và nhẹ nhàng, biết thương yêu, biết xây dựng, biết cởi mở, tiên học lễ hậu học văn; lúc nào cũng lễ độ đối với người lớn, trẻ nhỏ, đến với chúng ta là dạy chúng ta, chúng ta cố gắng học. Kích động chúng ta là thử sự thanh tịnh của chúng ta, thì chúng ta cố gắng học; thì chúng ta là hòa ái tương thân, thì mới thấy được chúng sanh đồng một nhà, đồng trong một nhịp thở, đồng trong một thức chớ đâu có xa cách! Quý vị xa, nói,

“Tôi tài, tôi giỏi hơn người đó!” Quý vị chun vô khạp đậy lại thử quý vị còn sống không? Không thể sống được! Quý vị phải sống với cái tâm thức cộng đồng, tâm thức siêu nhiên, hít thở đồng một nhịp thở đồng hít vô và thở ra, mới có sự sống.

Cho nên chúng ta thấy điều đó thì chúng ta không còn hổ thẹn và không còn buồn tủi nữa; và cái chuyện quá khứ là chúng ta đã tạo nghiệp và chúng ta giải nghiệp. Và chúng ta ra đi, rồi chúng ta sẽ cởi mở học lại Luật Quân Bình là chúng ta giải nghiệp luôn và chúng ta tiến hóa. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang học hỏi và tiến hóa, luôn luôn mỗi ngày từ 24/24, quý vị không có giờ rảnh đâu! Thấy ở trong trại này rảnh, chớ đâu có rảnh! Nếu nó rảnh mà nó ngưng hoạt động ở bên trong là quý vị sẽ tắt thở liền! Cái máu huyết của quý vị luôn luôn không ngừng nghỉ, để thức tâm! Chúng ta là con của một nhà, con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa. Cho nên phải lập lại trật tự để trở về nguồn cội, chớ chúng ta không phải là ở đây tạm, rồi kêu bằng hưởng thụ! Đâu có hưởng thụ? Nếu hưởng thụ quý vị ở Việt Nam, trước kia quý vị giàu có, đã hưởng thụ rồi. Hưởng thụ được cái gì? Uống một ly nước chút nữa cũng trả lại; mượn bao nhiêu phải trả bao nhiêu, thậm chí tới các xác của chúng ta có căn nhà tốt, nhưng mà bảo vệ cái xác cũng không được; rốt cuộc cũng phải “Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường,” đâu có ai bảo vệ được thể xác?

Cho nên chúng ta thấy rõ ràng như vậy, chúng ta vốn vẹn có một phần sáng suốt là tâm linh; đó là phần hồn. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Tại sao lại nhắm mắt khi thiền

Các Bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đương bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào? Tại sao nhắm mắt để nhìn lại quay vào tâm chúng ta? Nhìn sự động loạn của chính chúng ta, còn hơn cái chuyện ở ngoài đường; chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự.

Muốn dàn xếp cho có trật tự, phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh; khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào, nó mới giải trọc, kêu bằng, “Hóa giải, hóa giải.” Luồng điện bộ đầu các Bạn không thăng hoa, không có hóa giải được sự trần trọc trong nội tâm; chỉ gia tăng sự trần trọc trong nội tâm mà thôi. Cái đó là luồng Điện của con xuất phát đi lên, chiều hướng đi lên, thay vì đi xuống. Hễ đi xuống là phải rủ reng, nhậu nhẹt, chơi bời, anh em nói dóc! Còn cái này, nó đi lên, người ta không cần nói chuyện với ai cả; càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn. Đó là chứng minh con đường đã đi lên; từ trên khối óc đã mở để đi lên, thì cứ việc giữ cái đó mà đi; cái đó không có hại; không có cô đơn đâu!

DHVV Kỳ 11 : Du Hành Tự Thức - 24/7/92

THƯ TỪ LAI VÃNG

F

December 16, 1996

T.B. Kính bạch Ân Sư muôn vàn kính mến.

11-01-97
Mh Trước hết, con có ít lời kính chúc Ân Sư, Bà Tam cùng quý quyến nhân dịp ngày Sinh Nhật đại Thọ 1996 của Ân Sư cùng nhân ngày Lễ Giáng Sinh tặng nhiều phước lành, luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ, và thêm thọ sống lâu.

Nhân cơ hội này, Ân Sư cho phép con gửi vài lời chúc mừng tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, quý bạn đạo ban biên tập viên mùa Giáng Sinh vui vẻ, Khỏe mạnh, và tu tiến nhanh hơn.

Chưa Ân Sư, bắt đầu câu chuyện V/V ÂM THỊNH NIỆM PHẬT mà con đã và đang nghe được mỗi ngày, mỗi giờ, phút nào, và bất cứ lúc nào, lúc hành pháp công phu, lúc tâm rời và ăn uống, hay đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể nghe ÂM THỊNH NIỆM PHẬT này, nhưng chưa hiểu rõ nó do đâu ra, khởi Thanh hay Trước.

Ngày 31 tháng 03, 1996, chiều lúc con Thiền, đột nhiên có một tiếng đồm đồm mạnh mẽ rít lớn tiếng giống HỒA-TIÊN, sáng chói trước thưng ^{pho} đời, con đang Thiền, con sờ thấy đó là 1 quả muối nhỏ mà thôi, nhưng nó là một trái HỒA-TIÊN bằng thanh điện, vừa thấy là nó đã đâm thẳng vào lỗ tai mắt con thật mạnh bạo, dùng luôn cánh cửa bên trong ^{ở tai} cửa vẫn không rớt, rồi nằm yên, tiếng reo-rít từ lớn rồi nhỏ và tan mất hẳn, chưa qua lỗ tai trái dừng lại. Đặc biệt là, con không cảm thấy sợ sệt, không cảm thấy đau đớn và không cảm thấy mất bình tĩnh gì cả, như không có gì xảy ra, thật là lạ quá! Vài phút sau con xả Thiền, nhưng chưa tìm hiểu sự việc ra sao.

(34) Ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy, con nghe tiếng chim kêu trong đầu, dần dần mỗi ngày đều nghe ÂM THỊNH NIỆM PHẬT đã kể lại ở trên.

Thật khó hiểu đó là ÂM THỊNH NIỆM PHẬT ở CỒI THANH HAY Ở GIỚI TRƯỚC!

(xin xem tiếp) T. 2

Chỉ có AN SỬ đã đăc đạo, sáng suốt rồi mới hiểu rõ nguồn gốc của ÂM THINH NIỆM PHẬT từ đâu xuất phát mà thôi.

Con xin thỉnh cầu AN SỬ từ bi minh giải những thắc mắc nêu trên để con hành theo đúng Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp và con có đặt mấy câu hỏi sau đây mong nhờ AN SỬ chỉ dẫn thêm. Thành thật cảm tạ AN SỬ rất nhiều:

Hỏi 1^o Có phải vật vô hình nói trên đã tạo ra ÂM THINH NIỆM PHẬT tự động 24/24 và bất cứ lúc nào, tâm chuyển nhà, công phu, ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi, và viết thờ cúng nghe, như thế có phải do Thanh điện hoặc Trục điện không?

Hỏi 2^o ÂM THINH NIỆM PHẬT này: có hai chữ lộn nhau như lúc niệm, không niệm từng chữ, ví dụ: NAM MÔ, A-DI, ĐÀ-PHẬT, niệm liên tiếp và nhanh hơn, không bao giờ gián đoạn, thật đều đặn, không hạ giọng hoặc xuống giọng, trước sau không bao giờ thay đổi ÂM THINH NIỆM PHẬT NÀY, và thật êm dịu, và hòa nhã, có thể giúp cho những người đang đau khổ tiêu tan hết mọi sự đau khổ khổ khi nghe, ÂM THINH NIỆM PHẬT phát ra như thế có đúng với Pháp lý?

Hỏi 3^o Nếu không phải A.T.N.P, đúng với Pháp lý phải làm thế nào, vì nó đã xây dựng nên từng vững chắc rồi, thì rất khó mới bỏ đi, như thế phải làm sao?

Hỏi 4^o ÂM THINH NIỆM PHẬT bên trong tiêu thiên địa và ngoài đại thiên địa có giống nhau không? cái nào có ích lợi hơn? Nên học theo để đi đúng Pháp lý? Nhất là trong lúc Thiên có nên nghe không? Vì nó cứ vang lên trong đầu bất cứ lúc nào, muốn ngưng không thêm nghe thật khó, như thế phải làm sao?

Hỏi 5^o AN SỬ cho phép con ví dụ: Nếu vật đó là do Thế gian chế tạo để chiến tranh dùng sát hại nhau, thì con nghĩ là Thế Xác con đã nổ tung ra trăm mảnh rồi, và cần nhà con đang cư ngụ cũng xập theo luôn. Thật là một phép lạ của chư Tiên Phật huyền diệu phi thường suốt 1 cuộc đời con không dễ gì có cơ hội gặp.

(Xin xem tiếp) T. 3

Hỏi 6/ Hình thức Ân Sư, đây có phải là một đặc ân Bề Trên ân ban cho con có cái ^{may} thần âm vô hình nghe ÂM THỊNH NIỆM PHẬT của CHỦ PHẬT vừa đủ cho con nghe bất cứ lúc nào, bất cứ làm việc gì, và ở đâu để cho con luôn luôn nhớ về nguồn cội, có phải như vậy chăng?

Hỏi 7/ Về việc hai viên thuốc "Trường Sanh", theo Đức Phật tổ thích ca đã giảng giải trong Kinh A-DI-ĐÀ Trang 56, và của Đức Tổ Sư cũng đã giảng giải rõ Trang 157.

Con đã tự tu luyện theo PLVN do Ân Sư hướng dẫn chỉ giáo được mấy năm đầu thì con đã tự tạo được hai viên thuốc "Trường Sanh" đã có giảng rõ trong Kinh A-DI-ĐÀ.

Con tưởng lầm là ĐAM PHÉ THAI nên bỏ hết 2 viên thuốc báu đi, sau đó đọc Kinh A-DI-ĐÀ nói rõ ràng đó là thuốc "Trường Sanh", con muốn điên lên! Thật là ngu xuẩn quá! Nếu có giảng rõ trong sách vở "Phương Pháp Công Phu" mà con đã đọc từ lúc đầu học ĐẠO, thì làm sao con có thể ngu xuẩn như thế, thật đáng tiếc! Bây giờ đã hết cơ hội tái tạo rồi, gần đất xa Trời! Và hầu như con không nghe bạn đạo vô vi kể về 2 viên thuốc "Trường Sanh" đó, Kinh xin ^{Ân Sư} từ bi từ xõ giảng giải thêm, hầu giúp cho bạn đạo vô vi mới khởi tâm?

Hỏi 8/ Về việc "3 Tô giấy trắng" cũng là lúc ban đầu học ĐẠO "Pháp lý Vô Vi" của con. Đêm đó có hai vị "Bạch y sư gia" cao lớn đến trao cho con 3 Tô giấy trắng và bảo con học tập, ba ngày sau 2 vị sẽ đến thăm bài... Sau khi nhận "3 Tô giấy trắng" con không thấy có chữ trên giấy, làm sao đọc bây giờ... Không biết hỏi ai! Đành phải để thời gian đi qua...

36) Ba ngày đúng, đêm đó hai vị "Bạch y sư gia" lại đứng ngay đã hứa và bảo con trao "3 Tô giấy trắng" lại cho hai vị, và kêu con ký tên v.v... Con suy nghĩ thật lâu, đành phải ký tên không có cách nào khác.

(Xin xem tiếp) # 4

con bước lòng phải ký tên, vì đã nhận bài, đề học tập rồi. --

con ký tên duyệt

Kính xin ân sư từ bi giải thích hộ con, bài vở không chữ làm sao học bài đề trả bài? Và con đã ký tên đó nêu trên có ảnh hưởng gì?

Con thành thật cầu ơn ân sư rất nhiều. Và cuối thờ, con xin chúc mừng ân sư, Bà tám cũng quý quyền Giảng sinh 1996 thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Cùng ngày sinh nhật đại thọ của ân sư và Bà tám, quý quyền dâng nhiều Phước đức, dâng nhiều sức khỏe, và thêm thọ sống lâu đề tận cứu độ quần sinh).

T. B. & gia đình

đồng cung chúc mừng

T.B. con nghĩ rằng, nếu không công lao tu luyện thành đạo và Hồng Phúc của ân sư ảnh hưởng, thì con đâu có cái Hồng ân Bê Trên Đền ban cho con. Ấy thật là ân sâu khó quên.

con nguyện cố gắng tu tin tấn cho đến nơi đến chốn, khỏi phụ lòng Bê Trên, Đức tổ sư, ân sư cùng các bạn đạo vô vi đã và đang giúp đỡ.

(37)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VÀN VẬT THAI BÌNH

Perth, ngày 22/1/1997

T B ,

Thầy đã vui nhận được thư của con đề ngày 16 tháng 12 năm 1996, được biết con có duyên lành thực hành đúng đắn, khai triển tâm thức bừng nở, đánh tan nghiệp chướng trong nội tâm, hướng về thanh tịnh thực hành, thực hiện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật chỉ phát triển về không, tương lai đi tới vô hình vô tướng. Vậy con nên đầy công tiếp tục để phần hồn tu, niệm Phật, khai triển tự thức giác, hướng về thanh tịnh tu tiến thì tâm trí, trí ý phát triển, trực giác khai thông, không có gì lo âu nữa - thanh nhẹ - đó là một kỳ công của chính con, cương quyết hành. Dựa theo pháp lý mà hành thì phát triển tùy duyên sẵn có của chính con. Những ánh sáng đó sẽ dẫn tiến con và đưa con về chỗ vô sinh bất diệt, thấy rõ chính mình, không có bận rộn đi tìm ông Phật để làm gì? Chính mình khai sáng lấy chính mình. Phật là thanh nhẹ vô danh, thì con tu, cố gắng tu vào nơi đó, chúng ta sẽ tiếp tục học nhiều đạo, nhiều siêu lý vô cùng, nghĩa là khi mở, nhìn là thấy, lúc đó vui biết là bao nhiêu!

Thầy hiện tại đi khắp nơi, Thầy đâu có bận rộn, nhưng mà bạn đạo luôn luôn nghĩ Thầy bận rộn. Thầy có việc làm, trật tự trong nguyên lý của Trời Đất để tận độ quần sinh.

Con hướng về điển quang diệu thanh vô cùng của Phật pháp, Phật pháp vô biên, thực hành đi, hướng về điển giới mà thực hành tới, thì không còn hình tướng gì nữa. Cố gắng niệm Phật, trì tâm niệm Phật - không sao hết, vì cơ tạng của chúng ta có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đồng niệm, đồng tiến, có 1250 vị, mỗi một tạng có 250 vị, tổng cộng là 1250 vị, đi theo chúng ta tu - đồng tu, đồng tiến. Toàn thân chúng ta sẽ phát sáng và an nhiên tự tại trong lúc tham thiền, không còn sợ, không thích sống cũng chẳng không sợ chết nữa. Cứ vậy tiến tới điển giới là thanh diệu vô cùng; con mới cảm thức được nguyên lý vô sinh mà tu, giữ tâm thanh tịnh mà tu. Ở đời chúng ta bằng lòng dứt khoát, tha thứ và thương yêu, tất cả xây dựng cho tất cả. Xây dựng được vạn linh trong cơ tạng là chúng ta có một đường lối tốt để ảnh hưởng tất cả chúng sinh tại thế gian. Mỗi người làm một việc thì cộng đồng sẽ phát triển tốt, trì tâm lo tu, để phát triển nhờ cái pháp luân thường chuyển của chính mình - lấy nguyên khí của Trời Đất thanh nhẹ hội nhập với nguyên lý của Trời Đất thì con tha hồ sống, vì có sự diu tiến của Thượng Đế rõ rệt, không còn ma quỷ ám ảnh nữa. Tự mình thực tâm khai triển ánh sáng vô cùng là thật sự thanh tịnh. Nơi đó có biết bao nhiêu ân sư giúp đỡ chúng ta, muốn gì có nấy, quang minh chánh đại, nghiêm chỉnh tu tiến, bước vào điển giới - vui và cảm thức sự vô cùng của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà Thầy đã giảng dạy trong băng, từ đó con sẽ tiến. Tự động, pháp luân thường

(38)

chuyển cũng tự động, niệm Phật cũng tự động. Chúng ta đi tới, mang khí giới tình thương đi khắp năm châu, không sao hết.

Cảm ơn những lời chúc tụng của con đối với gia đình Thầy. Thầy cũng chúc thọ con, vui khỏe trẻ đẹp, dẫn thân tu tiến.

39) Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

LỜI THẦY GIẢNG

DUYÊN NGHIỆP DẪN TU - Trích

BẢY ỨC NIÊN TẠO NÊN HÌNH HẢI.
THÊ XÁC GIỚI HẠN - HƯ KHÔNG VÔ CÙNG.
THANH TỊNH BIẾT TẤT CẢ
MẬT PHÁP : HÀNH MỚI HIỂU.
“Duyên Nghiệp Dẫn Tu”- 85

Cho nên các bạn, cuộc đời các bạn bảy ức niên mới thành một thể xác, có tâm hồn, có tri thức. Chỉ vồn vện các bạn tu được bao nhiêu ngàn năm rồi? Cho nên càng tu, càng Thanh Tịnh các bạn thấy rõ: Các bạn cũng sống, cũng mấy ngàn năm chớ không phải chuyện tầm thường, đừng nói ông đó ông tu mấy chục năm đó là quan trọng, mấy chục năm nghĩa lý gì. Mấy ngàn năm còn chưa thấm thía kia mà!

Có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên bảy ức niên, tập tành tu học mấy ngàn năm không có nhiều, không có nghĩa lý gì. Khi các bạn thấy sự tu học của các bạn không có nghĩa lý gì, các bạn mới đứng đồng đẳng với các bạn kế tiếp, để tay nắm tay thực hiện được chữ nhẫn hòa. Không sao tránh khỏi được những sự kích động và phản động từ bên ngoài, nhưng mà các bạn vẫn giữ trí ý thanh tịnh để tu học chữ Hòa, dẫn tiến. Đạt cho kỳ được sự Thanh Tịnh để dòm lại cái cấu trúc siêu nhiên tinh vi này, đó là một cơ đồ của Thượng Đế đã an bài rõ rệt, dẫn tiến từ li từ tí, không sao tránh khỏi.

Ngày hôm nay điện não đã chứng minh cho các bạn bằng máy móc, đó là sự sắp đặt trước của người sáng chế, thì vô đó luồng điện chỉ chạy có bấy nhiêu đó, rất nghiêm. Nhưng mà trong lúc nó chạy nó không biết nó, thì nó cảm thấy phức tạp, mà khi mà nó Thanh Tịnh, nó biết nó rồi: từ đâu đến rồi đi, rồi đi đến đâu, rồi sẽ về đâu? Lúc đó nó thấy rõ rồi, nó có bấy nhiêu đó thôi. Cái xác này nó giới hạn có bấy nhiêu đó thôi, cái máy này nó giới hạn có bấy nhiêu đó thôi! Mà nếu nó hướng thượng hòa về siêu nhiên Hư Không thì nó là vô cùng. Các bạn thấy rõ chưa?

Luồng điện ở thể gian đây đã chứng minh cái con đường Đạo Pháp cho chúng sanh, chúng sanh phải... Các bạn bầm bầm bầm..., nó chạy ra biết bao nhiêu công chuyện của nó; còn hơn nữa, phải chế thêm. Ngày nay chúng ta có cái phương pháp khứ trước lưu thanh và tập trung ngay trung tim bộ đầu, hướng thẳng về cả Càn Khôn Vũ Trụ, để vượt qua Thanh Tịnh giới. Thì con đường vô cùng nó sẽ mở ngay trong tâm của các bạn và các bạn sẽ dùng dung điểm trung tim bộ đầu, để khai hóa tất cả những sự thể gian cho là bí mật, mật Pháp có một không hai.

Nếu các bạn hướng thượng biết Đấng Cha Trời, biết vạn năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ thì kỳ thật đúng như vậy, có một không hai: tinh vi vô cùng, tu trì mãi mãi, thanh đạt thăng hoa. Ai phải làm, ai đứng ra làm điều đó? Phải sự thanh tịnh của các bạn không? Cho nên ngày hôm nay các bạn đã mượn được cái phương tiện là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là để thanh lọc khứ trước lưu thanh, rồi nhiên hậu trở về Thanh Tịnh. Từ Thanh Tịnh phải làm việc nhiều hơn, tu Thiền nhiều hơn và Thiền trong Thanh Tịnh. Đi cũng Thiền, đứng cũng Thiền, ngồi cũng Thiền, nói năng cũng Thiền, ăn uống cũng Thiền. Kêu bằng thực hiện cứu khổ ban vui. Cho nên cái mật Pháp do hành giả phải hành mới hiểu, nghe được những lời tôi giảng và ngộ ngay mật Pháp trong tâm thức của các bạn, chính các bạn đã và đang làm. Đi lên, tiến lên, tiến lên để học, tiến lên để hòa, tiến lên để khai triển mọi lãnh vực không ngừng nghỉ.

TS LSH

Hồ Huệ sưu tầm

Thông Báo của Thiền viện Nhẫn Hòa

Lịch Trình Sinh Hoạt - Thiền Viện Nhẫn Hòa 2025

(Hội Ái Hữu Vô Vi Washington -- HAHVV-WA - USA)

Olympia, 19 tháng 12, 2024

HAHVV-WA xin thông báo sẽ tổ chức 3 kỳ lễ hàng năm tại T/V Nhẫn Hòa, Olympia WA.

Lịch Trình 3 Kỳ Lễ Tại TVNH 2025

1. Khóa Sống Chung Niệm Phật	Ngày 9-16 tháng 5	Nhận ghi danh 30 bạn đạo
2. Trại Hè Vô Vi	Ngày 3-7 tháng 7	Nhận ghi danh 60 bạn đạo
3. Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Ngày 25-28 tháng 9	Nhận ghi danh 30 bạn đạo

1. Khóa Sống Chung Niệm Phật (9-16 tháng 5, 2025)

Ngày 9 tháng 5 (Thứ Bảy)	Chào đón bạn đạo ...
Ngày 10-15 tháng 5	Thực hành chương trình Tịnh khẩu và Niệm Phật
Ngày 16 tháng 5 (Thứ Bảy)	Bế mạc KSC và cảm tưởng bạn đạo

2. Trại Hè Vô Vi (3-7 tháng 7, 2025) – Tuần Lễ Độc Lập Hoa Kỳ - US Independence Day

Ngày 3 tháng 7 (Thứ Năm)	Chào đón bạn đạo và bàn bạc sinh hoạt trại hè (~ 7:30 pm)...
Ngày 4 tháng 7 (Thứ Sáu)	Khai mạc Trại Hè Vô Vi và sinh hoạt tu học ...
Ngày 5 tháng 7 (Thứ Bảy)	Sinh hoạt tu học, niệm hành, niệm Phật, đốt lửa trại ...
Ngày 6 tháng 7 (Chủ Nhật)	Sinh hoạt tu học, văn nghệ và bế mạc trại hè ...
Ngày 7 tháng 7 (Thứ Hai)	Du ngoạn tham quan ...

3. Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy (25-28 tháng 9, 2025)

Thứ Sáu 26-9 DL tức ngày 5 tháng 8 Âm Lịch (23-9-2009 DL)

Chú ý:

Ban tổ chức sẽ sắp xếp lịch đưa đón bạn đạo từ phi trường SeaTac đến/đi TVNH, Olympia (60-75 phút).

Xin quý bạn đạo vui lòng ghi danh sớm và thông báo chuyển phi cơ, ngày giờ đến/đi.

Liên lạc:	Vương T Phú: 206-359-2389 (Email: phutvuong@gmail.com) Trần M Chánh: 206-612-4792
Zelle Info (Email):	TvNhanHoa1986@gmail.com 4514 Gold Ridge Ln SW Olympia, WA 98512 (Tel: 360-209-2112)

Ban Tổ Chức thân ái kính mời quý bạn đạo đến tham dự chương trình nêu trên, để chúng ta cùng có những ngày chung vui tu học tại khuôn viên thanh nhẹ nhiều thanh điển của TVNH.

Vương Thanh Phú

Hội Trưởng, HAHVV-WA

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 06, 09-02-2025

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:
Chơn Kinh 7,8

<https://youtu.be/kUpebEmbpFY?si=DhGe1w-FkDvleLM->

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

02-2025 Phát lương thực và quần áo cho những nơi xa khó đi ở vùng núi Gia Lai

<https://youtu.be/QHnJuc7NZxY?si=StrEk9e8mlqqMJli>

02-2025 Đầu năm mới phát quà cho làng phong DakRing và 200 hộ nghèo ở Tumorong Kontum

https://youtu.be/VWEUXXLNvi4?si=0Xq-jMf0EWNBI3_X

01-2025 Tết của các em không nơi đi về tại Mái Ấm Thiên Ân

<https://youtu.be/V9Y4N8Ui3Gs?si=durXzVGpnLj4XFR0>

01-2025 Tiếp tục phát gạo và quà cho cụ già neo đơn bệnh tật và các trẻ mồ côi ở Lâm Đồng

<https://youtu.be/Ess4sCstJ5w?si=ulHRpaCSqVq7S7ue>

01-2025 Chút quà Tết cho người già người khuyết tật và 4 em mồ côi ở Hà Tĩnh

<https://youtu.be/NYZab00OQjU?si=Cxa4NL0rVpyGTBs->

01-2025 Chút quà ngày cuối năm cho người già neo đơn

https://youtu.be/Zi38wxk1icQ?si=xmSzbaxW_Q4O1ipR

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu – Mục Bé Tám Cuốn 52 câu 1530 tới 1560 - Tháng 5 năm 1994 Chúng tôi có đề Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/_0-2rNRfAlc?si=Ibd0Sm9hxpURUvjq

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1544 - Tại sao nhập định xuất hồn phải đánh lễ Phật để làm gì?

https://youtu.be/A8gcVTtk0hw?si=7PAs_M9v6HcWdTAn

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 45 Sài Gòn, 03-10-1970 - Cơ hàn sớm diệt trí thân an

<https://youtu.be/OKKDe-JsfoA?si=E6O84EHpvRa-hLutmu>

Đức Thầy giảng - chúc Tết và lì xì tại San Diego Tết Tân Mùi năm 1991

<https://youtu.be/NTmBO83n-h4?si=vr05mCslwAOOyGcO>

Ban video kính mời

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung NIỆM PHẬT	Thiền viện Nhẫn Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
Khóa Sống Chung QUY HỘI TÌNH NGƯỜI	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29//2025
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
Khóa Sống Chung TÌNH TRỜI SIÊU DIỆU	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho con gái của bạn đạo Nguyễn Thu Hương ở Nam Cali tên :

Phạm Nguyễn Bích Uyên

từ trần ngày 04/02/2025 tại Cần thơ

hưởng dương 47 tuổi

được siêu thăng tịnh độ

Cảm ơn quý bạn đạo

HƯỚNG TÂM BÌNH AN

Xin các bạn đạo VôVi khắp nơi cầu nguyện cho cô **Trần Kim Ngân**

sinh ngày 06/14/1989 được tai qua nạn khỏi và được hết bệnh.

Xin cảm ơn các bạn đạo VôVi rất nhiều. Nam mô a di đà Phật